



ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี

ป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย

โทร. ๐ ๓๒๗๓ ๗๐๗๗ <http://www.dlt.go.th/site/ratchaburi>

สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสพภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นี้

นายชีพ น้อมเศียร ขนส่งจังหวัดราชบุรีเปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้มีการเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสพภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยคุณสมบัติของผู้ขอรับจัดสรรเงินฯ ต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสพภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนนี้ หรือไม่เคยได้รับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันกับที่ขอรับจัดสรรจากหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนนี้มาแล้วเกินกว่า ๕ ปี หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นมาแล้วเกินกว่า ๓ ปี ทั้งนี้การนับระยะเวลาดังกล่าว ให้นับตามปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และต้องไม่เคยเป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอ ได้แก่

๑. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนที่ทางราชการออกให้

๒. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)

๓. ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

๔. รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงความพิการอย่างชัดเจนในลักษณะที่แตกต่างกันขนาดไม่น้อยกว่า ๓ x ๕ นิ้ว และมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน อย่างน้อยจำนวน ๓ รูป ในกรณีที่ผู้พิการมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่แล้ว ให้แนบรูปถ่ายในปัจจุบัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ x ๕ นิ้ว อย่างน้อยจำนวน ๑ รูป

ในกรณีขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเป็นรถนั่งไฟฟ้าต้องแนบรูปถ่ายสภาพพื้นที่บริเวณที่พักอาศัยหรือบ้านพักโดยรอบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ x ๕ นิ้ว อย่างน้อยจำนวน จำนวน ๒ รูป มาด้วย

๕. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐตามแบบที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๖. ประวัติการรักษาทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือหลักฐานการขอรับหรือได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสพภัยที่สามารถยืนยันหรือบ่งบอกได้ว่าความพิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน

ผู้ขอรับจัดสรรต้องลงลายมือชื่อในคำขอและยื่นคำขอด้วยตนเอง กรณีที่ผู้ขอรับจัดสรรไม่สามารถลงลายมือชื่อหรือยื่นคำขอด้วยตนเองได้ให้ผู้ดูแลผู้พิการตามที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวผู้พิการผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองในกรณีที่ผู้พิการเป็นผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาลในกรณีที่ผู้พิการเป็นคนไร้ความสามารถ บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน และผู้ยื่นคำขอแทนผู้พิการและต้องแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหลักฐานที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ยื่นคำขอกับผู้พิการเพิ่มเติมด้วย

ขนส่งจังหวัดกล่าวเพิ่มเติมว่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการต้องเป็นอุปกรณ์ที่จำหน่ายโดยผู้จำหน่ายที่ขึ้นบัญชีไว้กับกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น และเป็นประเภทอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ แขนเทียม, ขาเทียม, กายอุปกรณ์เสริม (โลหะตามขา), รถนั่งสำหรับผู้พิการ, เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ, เครื่องดูดเสมหะ, เครื่องผลิตออกซิเจน, ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ และเตียงนอนธรรมดาชนิด ๓ โถ ทั้งนี้จะพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมกับสภาพความพิการ และสภาพการใช้งานของผู้พิการเป็นรายๆ ไป

ทั้งนี้ ผู้พิการที่สนใจขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี โทร ๐ ๓๒๗๓ ๗๐๗๗ ต่อ ๒๑ หรือ Call Center ๑๕๘๔ ในวันและเวลาราชการ หรือ www.roadsafefund.com, www.tabienrod.com, www.dlt.go.th